

เรื่องที่ ๕ ตอนนี้มีกฎหมายใหม่ออกมาก็คือมีการแจ้งกฎหมายใหม่
ออกมา ก็คือพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นกฎหมายของทางสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินในกฎหมายใหม่ออกมาเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเก่ามาใช้เนื้อหาใหม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงก็ไปศึกษาดู เพราะว่าตัวนี้เดิมก็ทำงานด้วยตัวของเขาเองตอนนี้กฎหมายมันโยงกัน
หมายถึงว่าเรื่องหรือเหตุบางเหตุ ที่เมื่อส่งตรวจไปแล้ว พบแล้วมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ก็จะถูก ส่งไปที่
ปปช. พอมาถึง ปปช. ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่ง ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรง เพราะฉะนั้นขอให้ท่านลอง
ไปศึกษากฎหมายตัวนี้ดูให้ดี จะได้ไม่ต้องไปทำผิดหรือถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือทำสิ่งที่ไม่ผิด

เรื่องที่ ๖ ในส่วนของงานสำคัญของเดือนนี้จะมีหลายงาน ที่ผมจะขอ
นำมาฝากกับท่าน เพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่วนกลางให้ความสำคัญ และมีการติดตามผล ติดตาม
ความคืบหน้า ติดตามการแก้ไข หรือการดูแลพี่น้องประชาชน เรื่องแรกก็คือ วันสงกรานต์
เรื่องที่เป็นกังวลคือเรื่องของอุบัติเหตุและอุบัติเหตุทางถนน เรื่องของอุบัติเหตุ ๗ วันอันตราย
ปีนี้อาจจะให้ส่วนราชการให้ความสำคัญมาก ก็คือ ถ้าตามสถิติ ตัวเลขของ Un ที่ปรากฏว่า
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตทางอุบัติเหตุต่อแสนประชากรอยู่ที่อันดับ ๑ ของโลก
ก็คงจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ การกิจเฉพาะหน้าคือ สงกรานต์นี้ก็ต้องเริ่มที่จะลดหรืออย่าให้
เพิ่มตั้งแต่สงกรานต์นี้เป็นต้นไป แล้วก็คงจะต้องทำตลอดต่อไป หลังสงกรานต์ก็ต้องทำด้วย
ตามมาตรการเฉพาะกิจก็คือ ในช่วงสงกรานต์นี้ก็จะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ที่จะช่วยกันดูแลเรื่องนี้ ฝ่ายตำรวจ ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธร สาธารณสุขจังหวัด ปภ.
นายอำเภอ โดยเฉพาะทีมอาสาสมัคร ทีมพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่จะต้องช่วยกัน ก็คงจะฝากในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่ ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเข้มแข็ง

เรื่องที่ ๗ เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้า ประเด็นก็คือ ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
ต้องป้องกันไม่ว่าใคร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเลขของการตรวจหัวสุนัข พบเชื้อพิษสุนัขบ้า
มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ และในปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีมา ปรากฏว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ้าก็ยังไม่เพิ่มขึ้น ถ้าเทียบกับหัวระยะเวลาเดียวกันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น มากกว่า
เมื่อก่อนค่อนข้างมาก และอัตราของการเพิ่มขึ้น ที่มากนั้น ไม่ได้เพิ่มเฉลี่ยทุกเดือน จากเดือน
ตุลาคม ถึงธันวาคมมีน้อย มกราคมก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้น ตัวเลขปรากฏอยู่ที่ภูมิภาคพันธ์และมีนาคม
เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราจะต้องให้ความสนใจและเฝ้าระวัง เพราะโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าเมื่อไหร่
ท่านเป็นผู้ป่วย เมื่อนั้นก็คือว่าเสียชีวิตโดยทันทีเพราะไม่มียารักษาโรค ก็คงจะฝากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องฝากท่านหัวหน้าส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักในเรื่องนี้และให้
ความร่วมมือกับทางราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง รายงานด้วยเอกสาร

- ๕.๑ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามและการติดตาม
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
- ๕.๒ สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)
- ๕.๓ สถานการณ์ด้านแรงงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
(สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม)
- ๕.๔ วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง
(สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม)
- ๕.๕ การประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การลดพลังงาน
(สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม)
- ๕.๖ แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม
(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

คลังจังหวัด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
กรมบัญชีกลาง จะเริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภท
ผู้ป่วยนอก ผู้มีสิทธินำบัตรประชาชนใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการทั่วประเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาลของตนเอง

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จดยานการประชุม

(นางสาวกาญจนา โลหิตยา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกฤตภัค โนมะยา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยความสะดวก